

แนวทาง แบบที่ 1

วันฉลองพระคริสตสมภพ (กลางวัน)

(ข้อมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย์” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระวจนารถทรงรับสภาพเป็นมนุษย์

พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตร
พระเจ้า

ท่าทีคริสตชน : การต้อนรับ และ การนมัสการพระองค์

การดำเนินชีวิต : ปฏิบัติความรัก ด้วยชีวิตคำพูด การกระทำ

บทนำ

ในขณะที่พิธีบูชาขอบพระคุณตอนเที่ยงคืนพาเรากลับไปยังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เบธเลเฮมเพื่อให้เราได้พบกับพระกุมารในรางหญ้าพิธีกรรมของวันนี้พาเราเข้าไปยังจุดกำเนิดของเหตุการณ์ที่ระลึกถึงตอนกลางคืน (ได้แก่ในองค์พระตรีเอกภาพ) และเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองถึงความยิ่งใหญ่ของพระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระเจ้าในเหตุการณ์ที่ “พระวจนารถทรงรับสภาพเป็นมนุษย์” (Incarnation) เป็นธรรมล้ำลึกที่สำคัญของพระคริสตเจ้า และเป็นข้อความเชื่อสำคัญของคริสตชนคาทอลิก เหตุการณ์ดังกล่าวมิใช่แค่การ “รับสภาพเป็นมนุษย์” ในทางกายภาพของพระคริสตเจ้าเท่านั้น แต่ยังสื่อความหมายสำคัญที่ว่า พระเจ้าทรงเลือกเอารูปแบบชีวิตของมนุษย์ที่ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” มาเป็นเครื่องมือและเครื่องหมายในการไถ่บาปมนุษยชาติ

ฝั่งพระวาจา

บทอ่านที่ 1	อสย 52 : 7-10	ทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดิน ได้เห็นความรอดแห่งพระเจ้าของเรา
เพลงสดุดี	สดด 89	ทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดิน ได้เห็นความรอดแห่งพระเจ้าของเรา
บทอ่านที่ 2	ฮบ 1 : 1-6	พระเจ้าตรัสกับเราทางพระบุตร
พระวรสาร	ยน 1 : 1-18	พระวจนาคต์มารับสภาพเป็นมนุษย์ มีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

1.1 พระวจนาคต์ทรงรับสภาพมนุษย์ : พระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่

การฉลองของวันนี้มุ่งไปยังความจริงยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ พระบุตรของพระเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกับมนุษย์ทุกคน ทรงทำงานด้วยมือของพระองค์ กระทำด้วยน้ำใจเยี่ยงมนุษย์ รักด้วยหัวใจของมนุษย์ ทรงทำองค์เป็นหนึ่งในพวกเรา ทรงเป็นเหมือนกับเราทุกอย่างยกเว้นบาป (GS 2)

พระองค์ยังอยู่ร่วมประวัติศาสตร์เดียวกันกับมนุษย์ ทุกข์ทรมานไปพร้อมกับชาวยิวที่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวโรม อยู่ภายใต้กฎหมายของชาวยิวและกฎหมายที่โรมบังคับใช้ อยู่ภายใต้การปกครองของชนชั้นสมณะและการปกครองของโรม ทรงอยู่ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวที่ทรงกำเนิดมา แต่ไม่ว่าจะเป็นการรับสภาพเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา (การเป็น) หรือการอยู่ร่วมในประวัติศาสตร์เดียวกันกับเรา (การกระทำ) พระองค์ได้ทรงยกร่างกายของเราขึ้นให้กับเป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระเจ้า และยกประวัติศาสตร์ขึ้นให้มีความหมายและความหวัง ร่างกายที่สิ้นพระชนม์บนกางเขนจะได้รับการยกขึ้นและกลับไปเมื่อเสด็จกลับไปหาพระบิดา และประวัติศาสตร์ที่ถูกละเล้าด้วยบาปเพราะการกระทำของมนุษย์จะกลับเป็นประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่ชีวิตด้วยมือของมนุษย์ใหม่ที่ถูกร่างขึ้นในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์

1.2 พระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพมนุษย์ : จุดเริ่มต้นของ

ความสำเร็จจริงของแผนการแห่งความรอดพ้น

เพราะเหตุนี้ การรับสภาพเป็นมนุษย์เป็น “พระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่” ของการทดลองจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไปของแผนการความรอด พระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะ ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อจะสามารถพลีชีวิตเพื่อเป็นค่าไถ่มนุษย์ เป็นการพลีชีวิตการเป็นอยู่ทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น การรับสภาพเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในแง่ของลำดับเวลาของเหตุการณ์ แต่ในเหตุการณ์นี้ เราสามารถเห็นการเริ่มต้นประชากรใหม่ของพระเจ้า เห็นการเริ่มต้นของพระอาณาจักรใหม่ เห็นเอกภาพใหม่ระหว่างมนุษย์เห็นการฟื้นฟูจักรวาลเมื่อพระบุตรของพระเจ้าได้ทรงรับเอาธรรมชาติไว้ในพระองค์และยกระดับจากสภาพของความตกต่ำให้คืนสภาพเดิม และนำมนุษยชาติที่หลงไปให้กลับเข้าในทางสวรรค์ (บทนำขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ แบบที่2)

ในทุกสิ่งที่ทรงเป็นและทุกอย่างที่ทรงทำ พระองค์ทรงรับเอาความเป็นจริงของโลกไว้ในพระองค์ทั้งหมดและทรงดำเนินชีวิตกับความจริงเหล่านั้นจากภายในด้วยความรักเพื่อทรงรักษาและช่วยโลกให้รอดพ้น

1.3 พระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพมนุษย์ : การแลกเปลี่ยนระหว่าง

พระเจ้ากับมนุษย์

พระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ยังเป็นความล้ำลึกของการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะทรงรับเอาสภาพของมนุษย์ผู้อ่อนแอ ทรงยกฐานะมนุษย์ให้กลับเป็นพระเจ้าในความเป็นหนึ่งของมนุษย์กับพระเจ้าในพระเยซู เพราะในการแลกเปลี่ยนนี้ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในพระเยซู เกิดขึ้นจากการที่ธรรมชาติมนุษย์ได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรพระเจ้า ธรรมชาติมนุษย์นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเจ้า เหตุว่า ด้วยการที่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงรับเอาสิ่งที่เป็นของมนุษย์ พระองค์ทรงให้สิ่งที่เป็นของพระเจ้าแก่มนุษย์เอง หลังจากนั้น การแลกเปลี่ยนที่สองเกิดขึ้นเมื่อคริสตชนจะได้เข้าร่วมในชีวิตของพระคริสตเจ้าอาศัยศีลล้างบาปของการเกิดใหม่ “ผู้ที่ยอมรับและเชื่อ พระเจ้าทรงให้พวกเขาเป็นบุตรของพระองค์”

การทดลองการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระเจ้าจึงเป็นการทดลองการเกิดใหม่ของเราผู้ชีวิตของพระเจ้าด้วยเช่นกันเพราะนับตั้งแต่วันบังเกิดที่เบธเลเฮม พระเยซูทรงเป็นหนึ่งใน

ระหว่างพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือคนต่ำต้อย คนรวยหรือคนจน พระองค์ทรงประทับอยู่และทรงเดินไปเคียงข้างเรา ในการฉลองของวันนี้ เราเองก็เช่นกัน ศील้างบาปคือการเชิญชวนให้แต่ละคนจำพระองค์ให้ได้ในพื้นที่ และให้เรารับเอาความเป็นจริงของโลกทั้งหมดมาไว้ในใจด้วยความรัก เพื่อรักษาและนำโลกไปสู่ความรอดพ้น เหมือนกับที่พระนาง “ทรงรับทุกสิ่งไว้ในใจและไต่ตรองดู”

2. การฉลองพระธรรมคำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

2.1 บรรยากาศของการฉลอง

บรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี การจัดพิธีกรรมในวันนี้จึงควรสื่อสารออกมาด้วยการจัดเตรียมพิธีกรรมที่มีบรรยากาศของความยินดี ที่พระผู้ไถ่ทรงบังเกิด และการบังเกิด โดยการรับสภาพมนุษย์เหมือนกับเรา บทอ่าน บทเทศน์ บทภาวนา บทเพลง สัญลักษณ์ต่างๆ จึงควรสื่อสารให้ผู้มาร่วมพิธีกรรมได้เห็น

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ

หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความสนใจไปกับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี

- ขบวนแห่และบทเพลงมีส่วนสำคัญของการเริ่มพิธีให้เกิดความสว่างและสมเกียรติ
- บทพระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งมีการกล่าวถึงพระธรรมคำลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ พึงหาวิธีใช้หัวข้อของการรับสภาพเป็นมนุษย์ในตอนเหล่านั้นเพื่อสร้างจังหวะและเอกภาพให้กับการดำเนินการฉลอง

ภาควจนพิธีกรรม

- ผู้อ่านบทอ่าน ควรเตรียมและฝึกการอ่านเพื่อให้ผู้ร่วมพิธีสามารถเข้าใจและร่วมยินดีในการฉลองการประสูติของพระคริสตเจ้า
- บทข้าพเจ้าเชื่อ คุณเข้าและเจียบสักครู่หนึ่ง เมื่อสวด “ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์”

ภาคบูชาขอบพระคุณ

- ขบวนแห่ของถวาย (สัญลักษณ์ของการนมัสการ)
- บทนำขอบพระคุณและบทขอขอบพระคุณ ให้ความสำคัญกับ “พระบิดา” “พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ ก่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนสำคัญทำให้เรากลับเป็นบุตรของพระองค์”
- บทขอขอบพระคุณ ควรใช้แบบที่ 2 “การฟื้นฟูทุกสิ่งด้วยการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตร ” หรือแบบที่ 3 “การแลกเปลี่ยนระหว่างพระคริสตเจ้ากับมนุษย์”
- บทศักดิ์สิทธิ์ เป็นบทสำคัญเพราะเป็นการประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

ปิดพิธี

- ควรขับร้องบทเพลงพระคริสตสมภพที่แสดงความชื่นชมยินดีต่อการเกิดมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูเจ้า
- เชิญชวนคริสตชนได้เคารพสักการะองค์พระกุมารเจ้า

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

พี่น้องที่รัก พระบิดาเจ้าทรงรักเราและพร้อมเสมอที่จะสดับฟังคำวอนขอของเราในนามของพระคริสตเจ้า ให้เราภาวนาต่อพระองค์ด้วยใจสุภาพและวางใจในพระองค์

ผู้นำ

- 1) เพื่อผู้นำพระศาสนจักรจะได้นำประชากรของพระเจ้าในความดูแลของท่านให้ได้รับพระพรพระหรรษทานและความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมทางศาสนบริกรของท่านด้วยความรักและการรับใช้อย่างแข็งขัน **ให้เราภาวนา**
- 2) เพื่อผู้นำประเทศต่างๆ จะได้ทำหน้าที่อย่างดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม ก่อให้เกิดความมีระเบียบ ความช่วยเหลือกัน ให้อภัยกัน

ให้เกียรติกัน เพื่อความสุขสันติในแต่ละคน แต่ละชาติในโลก *ให้เรา*

ภาวนา

- 3) เพื่อผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า(ที่เสด็จมาในโลกเพื่อประทานความรอดพ้นแก่มนุษย์) โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักถึงหน้าที่สำคัญในการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า ที่จะใช้ทุกวิถีทางในการช่วยผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ให้มารู้จักพระองค์ ไม่ว่าจะทางวาจา กิจการ คำภาวนาและการดำเนินชีวิต *ให้เรา*

ภาวนา

- 4) เพื่อผู้ที่ตกเป็นทาสของบาปหรืออำนาจฝ่ายต่ำ โปรดให้เขาได้รู้จักพึ่งพระคริสตเจ้าทางการรับศีลออกบาป และการช่วยเหลือของคริสตชนที่มีน้ำใจดี ไม่ทอดทิ้งเขา จนเขาสามารถกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้ *ให้เราภาวนา*

- 5) เพื่อเราทุกคนจะได้มีความเมตตาต่องสารผู้ที่มีความทุกข์ โดยเฉพาะผู้ที่ต่ำต้อยในสังคม จะหาวิธีช่วยเหลือเขาเท่าที่สามารถ อย่างน้อยทางการเยี่ยม และการให้กำลังใจแก่เขา *ให้เราภาวนา*

ประธาน

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์และเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตเพื่อแสดงความเชื่อนี้ให้ปรากฏออกมาทั้งในกิจการและวาจาเป็นการต้อนรับและนมัสการพระองค์ ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต

การสำแดงองค์ของพระเยซูว่าทรงเป็นพระวจนาตถ์ ผู้เผยแสดงพระเจ้าและทรงเป็นพระบุตร ซึ่งทำให้เห็นว่า เบธเลเฮมเป็นสถานที่ของการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ต่อหน้าพระธรรมล้ำลึกนี้ที่ถูกลำแสงออกมา การยอมรับพระองค์จึงหมายถึงการนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เพราะการบังเกิดของพระองค์ได้ฟื้นฟูชีวิตของเราให้กลับเป็นบุตรพระเจ้า ให้เราสามารถดำเนินชีวิตสมกับที่เป็นบุตรนั้นคือการรับเอาความเป็นหนึ่งของโลกและตัวเองมาดำเนินชีวิตจากภายใน เพื่อรักษาและยกความเป็นจริงดังกล่าวให้กลับเป็นของพระเจ้า เหมือนกับที่เกิดขึ้นในพระเยซู ทางเดินของความเชื่อจึงเปิดทางสู่

“การนมัสการพระกุมาร” ด้วยการกระทำ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการกราบลงแทบพระบาท (ซึ่งทำในวัด) แต่ยังเป็น การนมัสการด้วยชีวิต คือการเห็นพระองค์ในเพื่อนพี่น้องและ การรับเอาความเป็นจริงของพี่น้องและของโลกมาดำเนินชีวิตจากภายในตัวเอง

3.1 ทำที่ของการต้อนรับ

วันนี้เราฉลองคริสตมาสซึ่งนำเราไปสู่พระธรรมล้ำลึกของการบังเกิด นั่นคือ พระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ มีเนื้อหนังเหมือนมนุษย์ และเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางเรา ทำที่ของเราคือการต้อนรับและนมัสการพระองค์ และเห็นพระองค์ในบรรดาเพื่อนพี่น้อง เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นพระธรรมล้ำลึกแห่งความรัก ความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติและต่อเราแต่ละคน

3.2 ชีวิตที่ดำเนินไป (ตามทำที่)

บ่อยครั้งชีวิตของเราุ่นวายเกินไปที่จะต้อนรับพระคริสตเจ้า บ่อยครั้งเช่นกันที่ชีวิตของเราแออัดไปด้วยการทำตามใจตนเอง ความวิตกกังวลในหน้าที่การงานหรือเม็ดเงิน เราเพียงแต่ไม่มีเวลาสำหรับพระเจ้า ในคืนนี้เราฉลองพระคริสตเจ้าบังเกิด เราน่าที่จะมีจิตใจที่ยากจน สุภาพอ่อนตน และมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ซื่อๆ เรียบง่ายเหมือนกับคนเลี้ยงแกะ มีประสบการณ์ของการเสด็จเยี่ยมของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยการหาเวลามาเฝ้านมัสการพระองค์ และนมัสการพระองค์ด้วยการกระทำด้วยการเจริญชีวิตเห็นพระองค์ในบรรดาเพื่อนมนุษย์ โดยเคารพและให้เกียรติพวกเขาโดยเฉพาะบุคคลที่ต่ำต้อยในสังคมมองเห็นและเปิดรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา พร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งต้องการความเชื่อเพื่อที่จะเห็นผีพระหัตถ์ของพระองค์ทำงานในตัวเพื่อนมนุษย์และสถานการณ์แห่งชีวิตประจำวันของเรา เราจึงไม่เพียงได้พบพระคริสตเจ้าในคืนวันคริสตมาสและเก็บพระองค์ไว้ที่นั่นเท่านั้น แต่เรายังพบและติดตามพระองค์ไปในแต่ละวันแห่งชีวิตประจำวันของเราด้วย

แนวทาง แบบที่ 2

มิสซากลางวัน ปี ABC

ข้อมูลจาก “หนังสือมิสซาวินอาทิศจนับบกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวข้อ: พระวอนาตถ์ของพระเจ้าทรงรับเอากาย

แม้ว่าเราจะไม่สามารถพบปะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ แต่เราก็อาจรู้จักกับพวกเขาได้ โดยทางภาพถ่ายหรือเทปบันทึกเสียง เรายังจะได้ความรู้มากขึ้นอีก หากเรามีโอกาสพูดคุยกับ บุตรของเขาคันใดคนหนึ่งหลาย ๆ ครั้งมิสซาวินพระคริสตสมภพนี้มองดูการบังเกิดของพระ คริสตเจ้าว่า เป็นดัง “พระวอนาตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ ” เพื่อว่าเรานุษย์จะ สามารถไต่ยินพระวาจานั้น พระเจ้ามีสารที่จะต้องประกาศ เราควรฟังด้วยความตั้งใจและ พยายามเข้าใจ สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าประสงค์จะบอกเรา ได้กลับมี “ตัวตนเป็นร่างกาย ” ใน ถ้อยคำ การกระทำและบุคลิกภาพอันน่ารักของพระเยซูเจ้าผู้บังเกิดที่เบธเลเฮม เจริญเติบโตที่นา ซาเร็ธ ลิ่นพระชนม์ที่เยรูซาเล็ม บทอ่านที่สองมองเหตุการณ์ในชีวิตของพระคริสตเจ้าว่าเป็นการ เผยแสดงครั้งสุดท้ายของพระเจ้าต่อมนุษย์

อย่างไรก็ตาม เราคริสตชนควรระวังในเรื่องความรู้สึกแบบทะนงตนว่าเราดีกว่าคนอื่น เพราะการเผยแสดงพระองค์ของพระเจ้าก็มีในสิ่งสร้าง ในศาสนายิวและศาสนอื่นอีกด้วย แม้ว่าจะเป็นการเผยแสดงพระองค์ที่ค่อนข้างจะกระจัดกระจายและหลากหลายก็ตาม แต่ละ ศาสนาก็ยังมีการหยั่งรู้เฉพาะของตนเอง “บ่อยครั้ง นั้นเป็นการสะท้อนถึงลำแสงของความจริง ที่ส่องสว่างมายังมนุษย์ทุกคน” (สังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่องสัมพันธ์ภาพระหว่างพระศาสนจักร กับผู้ที่มีใจคริสตชนข้อ 2) ส่วนเรื่องเกี่ยวกับจุดสุดยอดของการเผยแสดงของพระเจ้าเราเชื่อว่า ได้ เกิดขึ้นแล้วในพระเยซูเจ้า

จุดสำคัญก็คือ (และนี่คือพระวาจาของพระเจ้าสำหรับเรา) เราจะต้องเติบโตในการรับรู้ ถึงพระเจ้าทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการศีกษาพระเยซูเจ้าด้วยความเอาใจใส่ “พระองค์ผู้ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระบิดาเจ้าอย่างสมบูรณ์” (บทอ่านที่ 2)

บทอ่านที่ 1 อสย 52 : 7 - 10

พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์จากถิ่นเนรเทศไปบาบิโลนกลับคืนสู่ศิโยน (ที่มีวิหารกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่) จากบนซากกำแพงวิหารนี้ คนเฝ้ารักษาการณ์ได้ร้องตะโกน ขึ้นด้วยความยินดี พระศาสนจักรประยุกต์พระวาจาตอนนี้เข้ากับเหตุการณ์ในวันพระคริสตสมภพ

“พระเจ้าของท่านเป็นกษัตริย์” ในพระผู้ไถ่ของพระองค์ อาณาจักรจะวางอยู่บนบ่าของพระองค์ และพระองค์จะได้รับการขนานนามว่า “ที่ปรึกษานามหัสวรรษ” (บทเพลงเริ่มพิธี) นี้เป็น “ข่าวดี” (evangelion – gospel – พระวรสาร) และตามความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะพระเจ้าทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ ทรงนำเรากลับจากถิ่นเนรเทศสู่สถานบ้านเกิดของเราพร้อมกับพระองค์

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

เท้าของผู้นำข่าวดีมาประกาศบนภูเขาช่างงามยิ่งนักเขาประกาศสันติภาพ นำข่าวดีประกาศความรอดพ้น กล่าวแก่ศิโยนว่า “พระเจ้าของท่านทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง ” บรรดาทหารยามของท่านร้องเสียงดัง ร้องตะโกนพร้อมกันด้วยความยินดีเพราะเขาได้เห็นกับตาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับสู่ศิโยน ซากปรักหักพังแห่งกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงร้องเพลงยินดีพร้อมกันเถิดเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์และทรงไถ่กู้กรุงเยรูซาเล็มแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระอานุภาพต่อหน้าประชาชาติทั้งปวงชนชาติทั้งหลายจากสุดปลายแผ่นดินจะให้เห็นว่าพระเจ้าของเราประทานความรอดพ้นให้แก่เรา

บทอ่านที่ 2 ฮบ 1 : 1-6

พระเจ้าตรัสกับเราโดยทางพระบุตร คือ พระวจนาตถ์ผู้ทรง “รับเอากาย” “พระบุตรนี้เป็นภาพสะท้อนพระสิริของพระเจ้า ” เป็นความจริงที่ว่าเราคริสตชนเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนสามารถจะพบพระเจ้าได้ในสิ่งสร้างของพระองค์ในชีวิตประจำวัน และในสัจธรรมทางศาสนา ซึ่งพระองค์ตรัสสอน “อย่างกระจัดกระจายและหลากหลาย” อย่างไรก็ตาม เรายังมี “ภาพลักษณ์อันถูกต้องแห่งการดำรงอยู่ของพระบิดาเจ้า ” พระวจนาตถ์ของพระองค์ผู้ทรงรับเอากายในพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งพระองค์ประทานมาแก่เรา ณ เมืองเบธเลเฮมแห่งยูดาห์

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู

ในอดีต พระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศหลายวาระและหลายวิธี ครั้นสมัยนี้เป็นวาระสุดท้าย พระองค์ตรัสกับเราโดยทางพระบุตร พระเจ้าทรงสถาปนาพระบุตรให้เป็นทายาทครอบครองทุกสิ่ง พระองค์ทรงสร้างจักรวาลเดชะพระบุตรนี้ พระบุตรทรงเป็นรังสีแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ทรงเป็นภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ขององค์พระเจ้า พระบุตรทรงผจญจักรวาลไว้ด้วยพระวาจาทรงฤทธิ์ บัดนี้ พระบุตรทรงลงล้างมลทินแห่งบาปเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระมหิทธานุภาพ ดังนั้น พระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตสวรรค์ เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้น ประเสริฐกว่านามของบรรดาทูตสวรรค์ พระเจ้าเคยตรัสแก่ทูตสวรรค์องค์ใดบ้างว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา เราให้กำเนิดท่านในวันนี้ ” หรือว่า “เราจะบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา ” หรืออีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระเจ้าทรงส่งพระโอรสองค์แรกจุติสู่โลกมนุษย์ พระองค์ตรัสว่า “ให้ทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระเจ้ากราบนมัสการพระองค์เถิด”

พระวรสาร ยน 1 : 1-18 หรือ 1 : 1-5 , 9 – 14

พระวรสารใช้ทั้งคำ “พระวจนาตถ์” (พระวจนาตถ์ของพระเจ้าทรงรับเอากาย) และใช้ สัญลักษณ์แสงสว่าง เพื่อให้ความกระจ่างแก่สิ่งที่พระเยซูเจ้าหมายถึงสำหรับเราคริสตชน แสงสว่างอาจส่องในความมืดแต่ไม่สามารถเอาชนะความมืดเสียทีเดียว (แสงสว่างของต้นคริสต์มาสที่ส่องสว่างแก่ผู้ไม่เชื่อประเภทคนเจ้าสำราญและผู้ไปงานปาร์ตี้) “พระวจนาตถ์ทรงรับเอากายและมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา”

ท่านกำลังเปิดรับและยอมรับพระวจนาตถ์หรือไม่? เมื่อท่านได้ทำคั้งนั้นแล้วเท่านั้นวันพระคริสตสมภพจึงจะกลับเป็นความจริงสำหรับท่านและความสุขวันพระคริสตสมภพจะไม่หมดสิ้นไปพร้อมกับต้นคริสต์มาสที่ท่าน โยนลงกองขยะ “ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก โปรดทำให้เราเชื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระองค์” (ภาวนาของประธานบทที่ 2)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงดำรงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า พระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ์ไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสร้าง โดยทางพระวจนาตถ์ ชีวิตอยู่ในพระ

องค์ และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์ แสงสว่างส่องในความมืดและความมืดกลืนแสงสว่างนั้นไม่ได้

(พระเจ้าทรงส่งชายผู้หนึ่งมาหาชื่อ ยอห์น เขามาในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึงแสงสว่าง เขาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่าง)

แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำลังจะมาสู่โลก พระวจนาตถ์ประทับอยู่ในโลกและโลกถูกสร้างโดยอาศัยพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์ พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์ ผู้ใดที่ยอมรับพระองค์คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ประทานอำนาจให้ผู้นั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้า เขามีได้เกิดจากสายเลือด มิได้เกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากความต้องการของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้า

พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา เราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและความจริง

(ยอห์นเป็นพยานถึงพระองค์ และประกาศว่าผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าได้นำหน้าข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า ' จากความไพบูลย์ของพระองค์ เราทุกคนได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน เพราะพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติผ่านทางโมเสส แต่พระหรรษทานและความจริงมาทางพระเยซูคริสตเจ้า ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย พระบุตรเพียงพระองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระอู่ระของพระบิดานั้น ได้ทรงเปิดเผยให้เราารู้)

(แบบสั้นไม่อ่านในวงเล็บ)